



ประกาศเทศบาลตำบลป่าแฝก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่เทศบาลตำบลป่าแฝกได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลป่าแฝกได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	คุณสมบัติตามประกาศ
๑	๐๐๑	นางสาวพิมพ์กานต์ ธรรมใจ	คุณสมบัติครบถ้วน
๒	๐๐๒	นางสาวรัตนภรณ์ จ้อมปัญญา	คุณสมบัติครบถ้วน
๓	๐๐๓	นางสาวจิราพร วิยะภาค	คุณสมบัติครบถ้วน
๔	๐๐๔	นางสาวสุภาภรณ์ กิจดาวงค์	คุณสมบัติครบถ้วน
๕	๐๐๕	นางสาวสุนันท์ มีฝึก	คุณสมบัติครบถ้วน
๖	๐๐๖	นางสาวกาญจนา สิ้นเปียง	คุณสมบัติครบถ้วน
๗	๐๐๗	นายจรัญ สุขะโน	คุณสมบัติครบถ้วน
๘	๐๐๘	นางสาวละอองดาว เหล็กแก้ว	คุณสมบัติครบถ้วน
๙	๐๐๙	นางสาวณัฐกานต์ ปาสา	คุณสมบัติครบถ้วน
๑๐	๐๑๐	นางสาวภัทรวดี ต้นคำแดง	คุณสมบัติครบถ้วน
๑๑	๐๑๑	นายกฤษฎา กำใจ	คุณสมบัติครบถ้วน
๑๒	๐๑๒	นายชัยณรงค์ ปันระโชติ	คุณสมบัติครบถ้วน
๑๓	๐๑๓	นายวันเฉลิม เทพพ่าย	คุณสมบัติครบถ้วน
๑๔	๐๑๔	นายกิตติศักดิ์ โชติกุลพรมพิบาล	คุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้นนี้ เทศบาลตำบลป่าแฝก ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร

ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

อนึ่ง สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภายใน (วันปิดรับสมัคร) ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครให้นำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เทศบาลตำบลป่าแฝก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ เสมอใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก